

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เครือข่าย C – อพ.สธ. ภาคตะวันออก

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
๑	การดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) งบประมาณเงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ	๑. เพื่อสนองพระราชดำริฯโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ห้าปีที่ ๕	อยู่ในช่วงรวบรวมผลการดำเนินงานของทุกโครงการวิจัยเพื่อรายงานสำนักโครงการ อพ.สธ.	-	
๒.	นิทรรศการโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เรื่อง“การถ่ายทอดองค์ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”	๑. เพื่อสนองพระราชดำริฯโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ๒. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจพระราชกรณียกิจใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและบทบาทคุณค่าของทรัพยากรในระบบนิเวศ การอนุรักษ์และใช้	จัดแสดงนิทรรศการใน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ทวนดูทรัพยากรสิ่งสินตน” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	๓๖๐,๐๐๐	

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
		<p>ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การถ่ายทอดประสบการณ์การวิจัยและผลการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ศึกษา เป็นต้น</p>			
๓	<p>นิทรรศการ เรื่อง “การใช้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล ตั้งแต่ระดับพันธุกรรมจนถึงประชาคมในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะเสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามเฝ้าระวังผลจากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ” (สนองพระราชดำรินโยบายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)</p>	<p>๑. เพื่อสนองพระราชดำรินโยบายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)</p> <p>๒. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ “การใช้ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล ตั้งแต่ระดับพันธุกรรมจนถึงประชาคมในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะเสมสาร จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามเฝ้าระวังผลจากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ” จำนวน ๗ โครงการ ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพทางทะเล ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่</p>	<p>จัดแสดงนิทรรศการใน “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p>	<p>งบประมาณคงเหลือจากแผนงานวิจัย</p>	

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้	หมายเหตุ
๔	การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย	เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลัย	๑. เว็บไซต์ อพ.สธ. ของ มหาวิทยาลัย ๒. แก้ไขปรับปรุง และ พัฒนาเว็บไซต์เพิ่มเติม	-	
๕	การสนับสนุนการทำงานของเครือข่าย C- อพ.สธ.	ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. เพิ่มขึ้น	๑. ดำเนิน การประชุม คณะกรรมการ ๒. ประสาน งานการเข้า ร่วมสนองพระราชดำริฯ ใน อพ.สธ.	งบประมาณ สกอ. ๑๐๐,๐๐๐ บาท	